



Chào đón quý vị đến phòng khám Richmond mới của chúng tôi!

Nhu cầu về sức khỏe và cộng đồng của quý vị tập trung ở một nơi tại 21-31 Goodwood Street, Richmond.

Chào đón quý vị đến phòng khám Richmond mới của Access Health and Community — trung tâm y tế và chăm sóc sức khỏe địa phương của quý vị.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ ở cùng một nơi, gồm có bác sĩ, dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc khẩn cấp, và y tế liên ngành như chăm sóc sức khỏe bàn chân, phục hồi chức năng (OT), vật lý trị liệu và tâm lý. Các dịch vụ hỗ trợ xã hội của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị duy trì kết nối và cảm thấy được hỗ trợ.

Các Dịch vụ của Chúng tôi

Bác sĩ (Đa khoa/Gia đình/GP) và Điều dưỡng

Phòng khám Richmond của chúng tôi là một phòng khám đa khoa được công nhận đầy đủ. Các bác sĩ của chúng tôi có kinh nghiệm về sức khỏe tổng quát và gia đình. Chúng tôi cung cấp:

đầy đủ các dịch vụ y tế đa khoa và có thể điều trị hầu hết các tình trạng bệnh lý không cần đến bệnh viện

chăm sóc y tế cho cả gia đình quý vị từ trẻ sơ sinh đến người già

hỗ trợ quý vị cần để giúp ngăn ngừa đau yếu, bệnh tật hoặc thương tích.

Các y tá thực hành của chúng tôi hỗ trợ các thủ thuật tiểu phẫu, đau yếu hoặc thương tích. Đọc thêm về các dịch vụ tại phòng khám Richmond [của chúng tôi hoặc đặt lịch hen.](#)

Dịch vụ Y tế Liên ngành

Tư vấn & Tâm lý, Chăm sóc sức khỏe bàn chân, Vật lý trị liệu, Thính học, Phục hồi chức năng.

hỗ trợ và dịch vụ NDIS nhằm giúp quý vị sống cuộc sống tốt nhất.

Hỗ trợ Xã hội

Hỗ trợ và chăm sóc thể cho người chăm sóc.

Các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc người cao niên

Trung tâm Chăm sóc Khẩn cấp Richmond (Trung tâm Chăm sóc Ban đầu Ưu tiên)

Chăm sóc khẩn cấp miễn phí cho mọi người, có hoặc không có thẻ Medicare.



Giờ mở cửa 8 giờ sáng tới 10 giờ tối, bảy ngày một tuần.

Đặt lịch hẹn trực tuyến hoặc đến trực tiếp để được chăm sóc ngay lập tức - không cần hẹn trước.

Phòng xét nghiệm

Các dịch vụ xét nghiệm của chúng tôi do 4Cyte Pathology cung cấp mở cửa từ 8:00g sáng – 1:00g trưa.

Tại sao nên chọn AccessHC?

Dịch vụ Y tế Toàn diện, Tích hợp: Tiếp cận một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế và hỗ trợ ở cùng một địa điểm thuận tiện.

Chuyên viên giàu kinh nghiệm và chu đáo: Đội ngũ chuyên viên y tế và cộng đồng của chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho quý vị và gia đình.

Cam kết với Cộng đồng của chúng tôi: Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tất cả thành viên trong cộng đồng của chúng ta, đảm bảo mọi người có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc mà họ cần, bất kể ngôn ngữ hoặc nguồn gốc văn hóa, tình trạng kinh tế xã hội hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào khác.